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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ครั้งที่ 2/2568 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568  
ณ ห้องพยัคฆา ชั้น 6 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 

-------------------------------- 5 

ผู้มาประชุม  
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล    คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์           ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วีรพล  ทวีนันท์   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย   รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ                รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์  ค าพา  ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา   กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์  สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์  กรรมการ 
      กลุ่มสอนรายวิชาทางปรีคลินิก 15 

9. นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ  กรรมการและ 
        เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม  
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ  จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์  กรรมการ (ลา) 20 

      กลุ่มสอนรายวิชาทางคลินิก 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวบัญฑิตา  ใจเดช     พนักงานธุรการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 25 

เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 
ประธานให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบองค์ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดประชุมและด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 30 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

  1) ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต  ชูคันหอม ด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตามค าสั่ง5 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1332/2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568   
   - รองศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย ด ารงต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา  
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1336/2568 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568   
 
 10 

   
 
 
 
 15 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
2) ผลการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

   ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน ได้ส่งรายงานสรุปผลสอบประเมินของ  
ผู ้เข้าสอบเป็นครั ้งแรกของการสอบประเมิน ครั ้งที ่ 1/2566 ครั ้งที ่ 2/2566 และครั ้งที ่ 1/2567 โดยมีการ20 

เปรียบเทียบกับผลสอบของทุกสถาบัน และจ านวนผู้ที่สอบไม่ผ่าน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/ddzbea ดังนี้ 
 
  
 25 

 
  
 
  
  มติทีป่ระชุม รับทราบ 30 
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3) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการสร้าง
ประโยชน์ให้สังคม (TQC Plus: Societal Contribution) มหาวิทยาลัยแรกของไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้
รางวัล TQC Plus: Operation 
  
   5 

 
 
 
 
 10 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดประชุมอบรมสถาบันเครือข่าย เรื ่อง KKU action plan to 
achieve AID-1C and KKU’s Role in Working with Other VEEs ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 15 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  5) คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดการประชุมคณะกรรมการด าเนินการบริหารองค์กรที่เป็นเลิศครั้ง
ที่ 1/2568 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องคชสาร  อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ดังมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 20 

 
 
 
 
 25 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  6) ก าหนดการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากอาจารย์ประจ า (กลุ่มวิชาคลินิก) ในคณะกรรมการ
ประจ าคณะแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ซึ่งจะหมดวาระการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.
2568 และได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ที่ประชุมได้
ก าหนดให้มกีารสรรหาในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ในรูปแบบออนไลน์ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 5 

 
 1.2 รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ประจ าภาคต้น ปีการศึกษา 2568 และ สถานภาพ
ปัจจุบันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567  
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้  

1) รายชื่อผู้สมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ส าหรับบุคลากรจากกลุ่มประเทศในภูมิภาค10 

อาเซียนและอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) จ านวน 7 ราย โดย Mr. Mu Weiwu ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น GMS ประเภทที ่3 และได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2568 ที่ประชุมมีมติให้ส่งอีเมลถึงอาจารย์ที่ประสงค์จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษากลุ่มดังกล่าว และจะส่ง
ข้อมูลให้แก่มหาวิทยาลัยในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 อย่างไรก็ตาม หากยังไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
จะต้องมีการตัดรายชื่อของนักศึกษาคนนั้นออกก่อนส่งข้อมูลให้มหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดตาม15 

เอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/qhwxab 
รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ประสานกับ

อาจารย์ที่ประสงค์จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นการส่วนตัวอีกทางหนึ่ง 
2) สถานภาพปัจจุบันนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 ที่ปรากฏอยู่ในระบบ

ทะเบียน มีจ านวน 46 ราย จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท 11 ราย ปริญญาเอก 31 ราย และประกาศนียบัตรบัณฑิต20 

ชั้นสูง 4 ราย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/knhxwq 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเพิ่มเติมว่า รายชื่อดังกล่าวได้มีการปรับให้เป็นปัจจบุัน
แล้วหรือไม่ เนื่องจากนักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาโทที่เป็นที่ปรึกษาได้ลาออกแล้วยังมีปรากฏอยู่ ซึ่งรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์รับจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 25 

 
 1.3 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ (KVAC2025) ครั้งที่ 26 ประจ าปี 2568 
  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างพิจารณา
สถานที ่จ ัดประช ุมส ัมมนาเชิงว ิชาการระดับนานาชาติ (KVAC2025) ครั ้งที ่  26 ประจ าปี 2568 ซึ ่งมี 
สถานที่ในการพิจารณาจ านวน 3 แห่ง คือ ศูนย์ประชุม KICE โรงแรม Pullman และ โรงแรม AVANI โดยได้30 
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เปร ี ยบเท ียบจากสถานที่ ในคร ั ้ งท ี ่ ผ ่ านมา  โดยม ี รายละเอ ี ยดตามเอกสารแนบท ้ ายการประชุม 
https://kku.world/rdndni 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู เสนอว่า คณะกรรมการการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
ระดับนานาชาติ (KVAC2025) ควรพิจารณาสถานที่และเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆก่อน แล้วจึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
และควรเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการโดยเร็ว 5 

มติที่ประชุม รับทราบ  
  

1.4 เรื่องเวียนที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบแล้ว 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องเวียนที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้ว  

ดังนี้  10 

 1) การลาศึกษาต่อในประเทศโดยใช้เวลาปฏิบัติงานบางส่วน ของนางสาวนริชสรา เลิศชัยสถาพร 
สัตวแพทย์ ระดับช านาญการได้ขอความเห็นชอบในการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การสัตวแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2572 โดยใช้เวลาราชการบางส่วน   
ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-16.30 น. และวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย15 

การประชุม https://kku.world/25bj1c   ซ่ึงที่ประชุมได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 
 2) ขอความเห็นชอบรับรองการส าเร็จการศึกษาของนายอภินันท์ ตั้งฐานะสกุล  นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รหัสนักศึกษา 613180088-2 โดยผ่านเงื ่อนไขในการส าเร็จ
การศึกษาครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ผ่านการตรวจสอบจากระบบการตรวจส าเร็จการศึกษา จากส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม  https://kku.world/uui73i  20 

ซ่ึงที่ประชุมได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 
  3) ขอความเห็นชอบรายงานสรุปการวิเคราะห์องค์กร คณะสัตวแพทยศาสตร์  ตามบันทึกที่  
อว 660203/22 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2568 เรื่องการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะสรุปการวเิคราะห์ ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งทิศทางและเป้าหมายของ
คณะ เสนอต่ออธิการเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสรรหาคณบดีในวาระถัดไป ซึ่งคณะได้จัดท าเรียบร้อยแล้ว โดยมี25 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/blzke6 ซ่ึงที่ประชุมได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 30 

https://kku.world/25bj1c%20%20%20ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ%20เมื่อวันที่%2010%20กุมภาพันธ์%20พ.ศ.2568
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ประธานให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ดังนี้ 
 2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2567  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/6nciix 5 

 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมประจ าคณะ ครั ้งที ่ 1/2568 เมื ่อวันที ่ 9 มกราคม พ.ศ.2568  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/a2nn71 
 2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมประจ าคณะ ครั้งพิเศษที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2568  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/ghogrh 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมทั้ง 3 ฉบับแล้ว รับรองโดยไม่มีการแก้ไข 10 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 อัตราค่าบริการศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการเสนออัตราค่าบริการศูนย์วินิจฉัยและชันสตูร
โรคสัตว์ ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการเทียบเคียงก าหนดอัตราค่าบริการกับห้องปฏิบัติการอ่ืน  15 

  มติที่ประชุม รับทราบ และผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะจะตรวจสอบ เรื่อง โครงสร้างศูนย์
วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์อีกครั้ง 
 
 3.2 การจัดการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 32 
   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่องการจัดการแข่งขันกีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ ครั้งที่ 20 

32 ขณะนี้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ส่งมายังฝ่ายพัฒนานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และจะด าเนินการสรุปรายละเอียด
เพ่ิมเติมต่อไป 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 25 

Portfolio 2568            
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาใน
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต รอบที ่ 1 Portfolio 2568 ขณะนี ้อยู ่ระหว่างด าเนินตามขั ้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 
  มติที่ประชุม รับทราบ 30 
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 3.4 การด าเนินการร้านสวัสดิการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ (ร้าน Pet Shop) 
 ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่อง ค่าใช้จ่ายและข้อมูลการเดินทางไปปฏิบัติงาน 

ของร้านค้าสวัสดิการ ซึ่งที่ประชุมได้สอบถามในคราวประชุมที่ผ่านมา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นค่าใช้จ่ายการ
เดินทางไปปฏิบัตงิานของลูกจ้างโครงการ ทีไ่ม่สามารถเบิกจากงบประมาณของคณะได ้

 มติที่ประชุม รับทราบ 5 

 
3.5 ความคืบหน้าในการด าเนินการแอปพลิเคชัน 
 ผ ู ้ อ  านวยการกองบร ิหารงานคณะส ืบเน ื ่ อง  เร ื ่ องความค ืบหน ้าในการด  า เน ินกา ร  

ระบบแพลทฟอร์มพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน โรงพยาบาลสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 ของบริษัทออคทะ             
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ว่าได้ประชุมแล้วในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น. และบริษัทจะท าหนังสือเสนอ10 

บริษัทที่เป็นเครือข่ายให้เข้ามาด าเนินการแทน แต่ในขณะนี้บริษัทยังไม่ได้ส่งหนังสือมายังคณะ 
 รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเพิ่มเติมว่า ตามเงื่อนไขการบ ารุงรักษาตามสัญญาได้ 

สิ้นสุดไปแล้วหรือไม่ เนื่องจากกังวลว่าต่อไปอาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพ่ิมเติม ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
แจ้งว่าตามเงื่อนไขการบ ารุงรักษาได้สิ้นสุดแล้ว 

 มติที่ประชุม รับทราบ 15 

 
3.6 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื ่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษ และอัตรา

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์  
  รองคณบดีฝ ่ายโรงพยาบาลส ัตว ์  ส ืบเน ื ่องเร ื ่อง ร ่างประกาศมหาว ิทยาล ัยขอนแก่น  
เรื ่อง หลักเกณฑ์ อัตราการจ่ายเงินเพิ ่มพิเศษ และอัตราค่าตอบแทนให้แก่ผู ้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสัตว์  20 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จากการประชุมครั้งที่ 1/2568 ได้มีการแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะแล้ว และจะปรึกษากับ
ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ จากนั้นน าเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลสัตว์อีกครั้ง  
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/6g4sgq 
  ที่ประชุมเสนอแนะเพ่ิมเติมรายละเอียด ดังนี้ 
  1) แก้ไข ฉบับที่.../2567 เป็น ฉบับที่.../2568 25 

2) ข้อ 4 นิยาม “อาจารย์” ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
3) ข้อ 4 นิยาม “สัตวแพทย์ประจ าบ้าน” สัตวแพทย์ซึ ่งลงทะเบียนเรียนหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
ประจ าบ้าน ของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ช านาญการแห่งประเทศไทย 

4) ข้อ 5.1.2 แก้ไขเป็น ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ไม่เกินคนละ 5,600 บาท 30 
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มติที ่ประชุม รับทราบ และให้แก้ไขตามค าแนะน าที ่ประชุมและน าเข้าพิจารณาอีกครั้ง  
 

 3.7 คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างการบริการวิชาการและคณะกรรมการพิจารณาอัตราก าลัง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู ได้สอบถามถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณากรอบ
อัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2569 ซึ ่งผู ้อ านวยการกองบริหารงานคณะ แจ้งว่าจะมีก าหนดจัดการประชุมใน 5 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 เวลา 13.00 น. ซึ่งที่ประชุมได้เสนอให้จัดประชุมในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 
เวลา 14.00 น. เนื่องจากกรรมการบางท่านติดภารกิจ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 3.8 การเปิดเรียนวิชาคลินิกปฏิบัติ 2  10 

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สืบเนื่องเรื่อง การเปิดเรียนวิชาคลินิกปฏิบัติ 2 ในภาคต้น ปีการศึกษา 
2568 ว่าจะหารือกับรองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ และน าเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการคลินิก
ต่อไป  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน แก่นค้างพลู แจ้งว่ากลุ่มวิชาจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม
เว้นแต่กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา จะจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์  15 

  มติทีป่ระชุม รับทราบ  
 
 3.9 รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่องถึงเรื่องการใช้งานรถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยในเบื้องต้น
บริษัทต้องจัดอบรมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในรถก่อนจึงจะสามารถใช้งานได้ตามแผนที่จะก าหนด20 

ต่อไป อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากองตรวจสอบภายในได้มาตรวจเยี่ยมการด าเนินการด้านการเงินและพัสดุของ
คณะและได้ขอดูอุปกรณ์ตลอดจนแผนการอบรมการใช้รถสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในเบื้องต้นคณบดีได้มอบหมายให้รอง
ศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล เป็นผู้รับผิดชอบและจะด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการต่อไป     ที่ประชุมได้มี
ความกังวลเรื่องรถที่จอดอยู่กลางแจ้ง เกรงว่าอุปกรณ์ต่างๆจะเสื่อมสภาพเนื่องจากความร้อน ซึ่งประธานแจ้งว่าได้
เคลื่อนย้ายอุปกรณท์ี่อยู่ในรถไว้ทีภ่ารกิจด้านการพัสดุ ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 25 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 30 
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 3.10 การจัดท าข้อมูลประกอบการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะสืบเนื่อง เรื่อง การจัดท าข้อมูลประกอบการสรรหาคณบดี 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ว่าคณะได้จัดส่งข้อมูลไปยังสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามจะส่งรายงานการ
วิเคราะห์องค์กรให้แก่บุคลากรทางอีเมลอีกครั้งเมื่อเริ่มกระบวนการสรรหาตามค าแนะน าของที่ประชุม  
  มติที่ประชุม รับทราบ 5 

 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องพิจารณา 
 4.1 การจัดตั้งงบประมาณกลางปี 2568 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์  
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง การจัดตั้งงบประมาณกลางปี 
2568 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์ ซึ ่งงบประมาณกลางปีสามารถขอได้ 2 ส่วน คือ  10 

งบคุรุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และโครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ของคณะ อีกท้ังแหล่งงบประมาณที่น ามาใช้ ได้แก่ 
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณ และเงินส ารองสะสม ดังนี้ 

1) การจัดตั้งงบประมาณกลางปี 2568 ของคณะสัตวแพทยศาสตร์  รายการครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
และคุรุภัณฑ์การศึกษาทั้งหมด 15 รายการ เป็นเงิน 2,829,000 บาท โครงการบริการวิชาการ เป็นเงิน 800,000 
บาท และ ค่าใช้จ่ายเงินเดือนพนักงานสายวิชาการ 990,000 บาท รวมเป็นเงินทั ้งหมด 4,619,000 บาท  15 

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/pp8hnh 
   
 
 
 20 

 
 
 

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเพิ่มเติมว่า ครุภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณาและอนมุัติแล้ว 
ที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนนั้น ปรากฏว่ายังไม่สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจากยังไม่ได้บันทึกลงในระบบ 25 

อีกทั้งได้รับแจ้งว่าเครื่องอัลตราซาวน์ต้องใช้งบกลางปีแทน จ านวนเงิน 350,000 บาทนั้นเหตุใดจึงถูกตัดไป จึง
ต้องการให้ตรวจสอบปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้คณะควรเตรียมงบประมาณกองทุนวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มอีก 
1,000,000 บาท 
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ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจะใช้งบประมาณในหมวดงบด าเนินงาน แต่อย่างไร
ก็ตามให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบข้อมูลการใช้งบประมาณกองทุนและนวัตกรรมยังขาด
งบประมาณเท่าใด 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ชี้แจงประเด็นที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลครุภัณฑ์ในระบบ ให้ที่
ประชุมทราบว่า ได้มอบหมายให้หัวหน้าแผนและงบประมาณเร่งด าเนินการแก้ปัญหาโดยการท าบันทึกไปถึงกอง5 

ยุทธศาสตร์เพื่อขอเพ่ิมเติมข้อมูลครุภัณฑ์โดยด่วนแล้ว 
2) การจัดตั้งงบประมาณกลางปี 2568 ของโรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ รายการ

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ทั้งหมด 12 รายการ เป็นเงิน 234,220 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการ
ประชุม https://kku.world/pp8hnh 
  10 

 
 
  
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ การตั้งงบประมาณกลางปี ปีงบประมาณ 2568 โดยให้ตัดรายการที่ 15 15 

เครื่องอัลตราซาวนด์ เนื่องจากอยู่ในแผนงบประมาณปกติอยู่แล้ว และให้ตรวจสอบราคารถตู้ขนาดไม่ต ่ากว่า 10 ที่นั่ง
โดยให้จัดซื้อรถตู้พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานโดยไม่ต้องมีการตกแต่ง  
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 5.1  พิจารณาวิธีการใช้จ่ายเงิน เพื่อการเรียนการสอน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 20 

  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมูลวิธีการใช้จ่ายเงิน เพ่ือการเรียน 
การสอน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ส าหรับค่าลงทะเบียนฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ที่วิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ช านาญการแห่งประเทศไทย ได้จ่ายคืนสถาบัน
ฝึกอบรม (คณะสัตวแพทยศาสตร์) จ านวนคนละ 80,000 บาท ซึ่งกรณีดังกล่าวควรมีการจัดสรรงบประมาณ25 

บางส่วนส าหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรด้วย โดยมีรายละเอียดตามบันทึกของรองศาสตราจารย์ปรีณัน 
จิตะสมบัติ ประธานหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม 
https://kku.world/zny714 
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  มติที่ประชุม เห็นชอบ และจัดท าระเบียบการจัดสรรงบประมาณที่ได้คืนบางส่วน (จ านวน 
80,000 บาท) ไว้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรร้อยละ 25  
  

5.2 ขอความเห็นชอบรับรองเกรดรายวิชาเตรียมสหกิจ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดรายวิชาเตรียมสหกิจ 5 

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้ร่วมสอนเกินกึ่งหนึ่งทุกรายวิชาเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/tlouti 
  มติที่ประชุม ที่ประชุมให้น ากลับไปพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการก่อน แล้วจึงเสนอวาระ
พิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะครั้งต่อไป 
 10 

 5.3 โครงการ OIE OSU-KKU AID1-C Project  
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเรื่อง โครงการ OIE OSU-KKU AID1-C Project ทีร่อง
ศาสตราจารย์จารุวรรณ ค าพา ได้ท าหนังสือขอบรรจุเป็นวาระพิจารณาในคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมี
ประเด็นปัญหาดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายการประชุม https://kku.world/tg4xp3   

ประธานได้ชี้แจงว่า ประเด็นดังกล่าวได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ กนิษฐานนท์ 15 

และรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช เป็นผู้รวบรวมและรายงานข้อมูล ซึ่งจะด าเนินการจัดประชุมแต่ละกลุ่ม
วิชา เพื่อน าผลสรุปจากปัญหาที่เกิดขึ้นและการปรับปรุงเสนอด าเนินการต่อไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ แจ้งเพิ่มเติมว่า ได้สอบถามไปยังผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเกศ 
กนิษฐานนท ์ได้รวบรวมส่งข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีการด าเนินการต่อไป  

รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามเพ่ิมเติมว่า การท า MOU กับหน่วยงานอื่นควรจะมีการ20 

แจ้งหรือขอมติคณะกรรมการประจ าคณะหรือไม่ เนื่องจากมีผลผูกพันกับคณะ 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในประเด็นการท า MOU โดยต้องขอมติคณะกรรมการประจ าคณะ 

                  2. ให้จัดท าหนังสือถึงรองศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช เพื่อด าเนินการสรุป 
                                         ข้อมูลโดยเร็ว  
 25 

 5.4 การด าเนินงานของคณะท างานพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2570 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามว่า ตามค าสั่งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ 223/2567 ลง
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ได้แต่งตั้งให้  รองศาสตราจารย์เจษฎา  จิวากานนท์ เป็นประธานคณะท างาน
พัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570  แต่เนื่องจากในค าสั่งไม่ได้ก าหนดวาระ30 

https://kku.world/tg4xp3%20อย่างไร
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การด าเนินงานอีกทั้งรองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ได้ลาออกจากต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการแล้ว 
คณะกรรมการชุดดังกล่าวยังต้องปฏิบัติหน้าที ่อยู ่หรือไม่ นอกจากนี้กรรมการหลายท่านได้ขอลาออกจาก
คณะท างานและในอีกประเด็นหนึ่งเสนอให้จัดการสัมมนาบุคลากรฝ่ายวิชาการด้วย 
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจ้งว่าจะยกเลิกคณะกรรมการชุดเดิมและแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ในส่วนการสัมมนาจะก าหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ทั้งนี้5 

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ คือ จัดท าแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต 
  มติที ่ประชุม รับทราบ และให้แต่งตั ้งคณะท างานพัฒนาหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570 โดยเร่งด่วน 
 
 5.5 อาหารสุนัขทดลอง 10 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ แจ้งว่าสุนัขในโรงเลี้ยงมีอาการท้องเสีย ซึ่งได้ตรวจสอบ
แล้วอาจเกิดจากคุณภาพอาหาร และได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้ว แต่ยังไม่เห็นการปรับปรุงหรือแก้ไข จึง
น ามาแจ้งในที่ประชุมให้รับทราบอีกทางหนึ่ง 
  มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คณะผู้บริหารตรวจสอบกรณีดังกล่าว 
 15 

 5.6 กิจกรรมการท าหมันสุนัขที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน  แก่นค้างพลู  สอบถามว่า การท าหมันสุนัขที่สถานสงเคราะห์ 
ด าเนินการในนามของคณะหรือไม่เพราะได้ข้อมูลว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมด้วย และมีบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่บุคคลใน
วิชาชีพสัตวแพทย์เข้าท าหัตถการกับสุนัขด้วย  
  รองศาสตราจารย์สุวิทย์ อุปสัย ชี้แจงว่า การด าเนินการดังกล่าวเป็นกิจกรรมในโครงการควบคุม20 

จ านวนประชากรประชากรสุนัขและแมวจรจัด ซึ่งอยู่ในการก ากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนานักศึกษา 
อย่างไรก็ตามจะน าข้อเสนอแนะและข้อกังวลไปปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา แจ้งเพิ ่มเติมว่า เพื ่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
อาจารย์กลุ่มวิชาคลินิกบางส่วนมีความยินดีที่จะร่วมเป็นกรรมการด้วย  
  มติที่ประชุม รับทราบ และผู้บริหารจะน าไปทบทวนต่อไป 25 

 
เลิกประชุมเวลา  15.15 น.       (นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม) 
  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ 
    (นางสาวบัญฑิตา ใจเดช)                                                          คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    ผู้จดรายงานการประชุม 30 


